

TIỀN HẢI

# Bảo đảm an toàn các khu cách ly

Liên quan tới trường hợp bệnh nhân số 714, huyện Tiền Hải đã tổ chức 2 khu cách ly thuộc huyện quản lý: Đại đội 4 dân quân gái (xã Đông Lâm); phong tỏa, cách ly khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh.



Nhu yếu phẩm được các đơn vị, nhân dân địa phương hỗ trợ những hộ dân cách ly ở khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải).

Những ngày qua, quá trình triển khai công tác cách ly, các đơn vị của huyện Tiền Hải đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chủ động tốt mọi điều kiện phục vụ sinh hoạt cá nhân đối với các trường hợp bắt buộc cách ly. Tại khu cách ly Đại đội 4 dân quân gái, các lực lượng chức năng đang nỗ lực ngày đêm thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, không quân ngại khó khăn, vất vả bảo đảm việc ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp cách ly. Ông Đào Ngọc Doanh, Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải cho biết: Tại khu cách ly Đại đội 4 dân quân gái, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức chốt cử 3 kíp trực, mỗi kíp có 2 cán bộ trực làm nhiệm vụ chuyên môn. Hàng ngày các kíp

trực có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe 2 lần cho 8 trường hợp cách ly. Lập danh sách do thân nhiệt, thông báo tình hình sức khỏe về Trung tâm. Ngoài ra, công tác thu gom, xử lý rác thải tại khu cách ly cũng được triển khai theo quy định, bảo đảm an toàn cho người cách ly, nhân viên y tế trong khu cách ly. Khi đất nước có thiên tai, dịch bệnh, vai trò của lực lượng vũ trang càng được thể hiện rõ. Thượng tá Vũ Anh Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiền Hải cho biết: Ban CHQS huyện đã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự ở từng khu vực cách ly. Trong đó, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ với nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn khu cách ly, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các vấn đề nảy sinh. Tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh đã bố

trí lực lượng quân đội phối hợp với công an, chính quyền địa phương lập 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 bảo đảm an toàn tuyệt đối khu cách ly. Cùng với đó, bố trí tại khu cách ly Đại đội 4 dân quân gái 9 cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ. Tại khu cách ly, người cách ly được đón ân cần, các suất ăn đủ dinh dưỡng và nhận được sự chăm sóc y tế chu đáo. Trong thời gian cách ly, mọi người được bố trí phương tiện truyền thông, chơi thể thao và các hoạt động văn hóa khác. Đến thời điểm hiện tại, người dân tuyệt đối tin tưởng, ủng hộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà huyện Tiền Hải đang triển khai. Qua điện thoại trao đổi, chị Vũ Thị Lan tại khu cách ly Đại đội 4 dân quân gái chia sẻ: Cách ly là điều không ai mong muốn nhưng vì sức khỏe cộng đồng nên tôi đã chấp hành đúng quy

định về phòng, chống dịch. Tại khu cách ly có đủ các vật dụng thiết yếu. Cũng như chị Lan, các trường hợp cách ly khác đều được chăm sóc tận tình từ sức khỏe, bữa ăn cho đến nhu cầu cá nhân.

Với trách nhiệm của mình, thời gian qua MTTQ xã Tây Ninh đã tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: khai báo y tế, tránh tập trung đông người, hạn chế đi khỏi nơi cư trú, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, đeo khẩu trang, vệ sinh môi trường tại gia đình. Đồng thời, vận động nguồn lực nhân dân địa phương, con em xa quê chung tay góp sức hỗ trợ kinh phí cho địa phương phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Quang Dự, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã chia sẻ: Từ ngày 6/8, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện, xã Tây Ninh đã cách ly 34 hộ dân với 115 nhân khẩu tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, MTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, MTTQ xã còn tuyên truyền nhân dân không hoang mang, nhất là cảnh giác trước những thông tin không chính thống, thông tin sai về tình hình dịch trên mạng xã hội. Phối hợp với các ngành chức năng rà soát, lập danh sách các trường hợp người địa phương tiếp xúc với bệnh nhân số 714 để sàng lọc các trường hợp F1, F2, F3 để theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng dịch kịp thời.

Cùng với bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sinh hoạt cho các trường hợp cách ly tập trung, những ngày qua huyện Tiền Hải chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, nhắc nhở tại các chợ, cơ sở kinh doanh hàng hóa nhu yếu phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, lợi dụng dịch Covid-19 để tăng giá, găm hàng. Tuyên truyền nhân dân thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp sát khuẩn góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

**MẠNH THẮNG**



Hàng ngày, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải phun hóa chất khử khuẩn tại khu cách ly Đại đội 4 dân quân gái.

# Cài đặt ứng dụng Bluezone góp phần phòng, chống dịch Covid-19



Nhân viên Trung tâm Kinh doanh VNPT Thái Bình hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên điện thoại di động.

Bluezone là ứng dụng truy vết nhanh Covid-19, hỗ trợ ghi lại lịch sử tiếp xúc giữa các điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng, từ đó khoanh vùng lây nhiễm hiệu quả cũng như cảnh báo nếu người dùng có tiếp xúc với những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Ứng dụng có giao diện rất đơn giản, minh bạch, ẩn danh, không thu thập thông tin người dùng, sử dụng năng lượng thấp giúp tiết kiệm pin điện thoại, chỉ cần những thao tác đơn giản là có thể tham gia vào Bluezone, cùng cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ trung bình mỗi ngày có từ 600 - 700 bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, những ngày này, tổ công tác xã hội của bệnh viện đang tích cực tuyên truyền và hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tất cả các khoa, phòng cũng 100% cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện cài đặt ứng dụng Bluezone. Là đơn vị trực tiếp đón tiếp và hướng dẫn người dân đến khám và điều trị, nhân viên Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội đã tích cực hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt và sử dụng ứng dụng tiện ích này. Công tác tuyên truyền được Bệnh viện triển khai thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, các mạng xã hội

như zalo, facebook... giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động hợp tác góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Không chỉ có Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đều tích cực chỉ đạo, yêu cầu 100% cán bộ, công nhân viên chức lao động thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. UBND huyện, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã ra các công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng. Các địa phương còn chỉ đạo các đoàn thể, tổ dân phố đi từng nhà phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện... đã phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động thông minh.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên chức lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đang tích cực phối hợp với các công đoàn cơ sở tổ chức các buổi hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng cho người lao động. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ tạo MXP - Chi nhánh Thái Bình cho biết: Ngoài việc bàn giao và trao tặng miễn phí trên 500.000 khẩu trang cho hai ngành Y tế, Giáo dục và các sở, ban, ngành trong tỉnh, là doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn với trên 15.000 người, Công ty đã chủ động cấp miễn phí khẩu trang cho người lao động, tự trang bị, mua sắm nhiều trang thiết bị khác phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, lãnh đạo và Công

đoàn Công ty đã tích cực phối hợp với liên đoàn lao động các cấp tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone. Mục tiêu của Công ty là 100% người lao động có điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng góp phần cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay khi có các chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và UBND tỉnh, Sở TT&TT đã ra công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị... tập trung triển khai và đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên điện thoại thông minh. Ông Đỗ Như Lâm, Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Chúng tôi luôn xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị đã chủ động triển khai các chỉ thị của Bộ TT&TT và UBND tỉnh trong việc tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone. Các thông tin về cài đặt, hướng dẫn sử dụng, thông tin tuyên truyền được đăng tải tại địa chỉ: [www.bluezone.gov.vn/tai-lieu](http://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu) và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: [https://thaibinh.gov.vn](http://https://thaibinh.gov.vn). Thời gian tới, để việc cài đặt ứng dụng Bluezone được triển khai rộng rãi tới toàn thể nhân dân, Sở TT&TT tiếp tục phối hợp cùng các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác giám sát, đôn đốc, nhắc nhở trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường và đa dạng các hình thức tuyên truyền, định kỳ nhắc lại để người dân chủ động tiếp cận, sử dụng ứng dụng Bluezone để đảm bảo... với phương châm càng mạnh người dùng, càng an toàn hơn, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

**TRỊNH CƯỜNG**

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Hưng luôn nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua, thể hiện tinh thần sẵn sàng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xứng danh "Đơn vị quyết thắng" nhiều năm liền. Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện, thời gian qua, Công an huyện đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực; bố trí lực lượng theo hướng chuyên sâu, nắm chắc tình hình, xây dựng thể trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ trương phát động phong trào thi đua quyết thắng gắn với học tập và thực hiện "6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân". 5 năm qua, Công an huyện đã chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý, giám sát, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời làm thất bại mọi âm

# Xứng danh "Đơn vị quyết thắng"

mưu của các thế lực thù địch, phân động, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, điểm nóng về an ninh trật tự. Chỉ đạo các lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ 1 đối tượng phân động và thân nhân, phục vụ việc giải quyết, ổn định tình hình 5 cuộc đình công, lần công liên quan đến chế độ, chính sách và quyền lợi của công nhân. Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện cho biết: Với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ trong Đội phối hợp chặt chẽ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm và đã kiểm chế, làm giảm tội phạm trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, mặt phục tại các địa bàn trọng điểm, quản lý chặt chẽ các đối tượng tại cơ sở... 5 năm qua, Công an huyện Đông Hưng đã mở 23 đợt cao

điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, góp phần kiểm chế, làm giảm 7,4% số vụ phạm pháp hình sự so với 5 năm trước; điều tra, khám phá 706 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78%; điều tra cases vụ trọng án đạt 100%; triệt xóa 98 ổ nhóm tội phạm, bắt 391 đối tượng; truy bắt, thanh loại 43 đối tượng truy nã; triệt phá 15 chuyên án, khởi tố 28 bị can... Các ổ nhóm và đối tượng gây ra hơn 40 vụ trộm cắp xe máy, dây cáp viễn thông, trộm cắp tài sản nhà dân, hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn cũng đã bị Công an huyện triệt phá thành công. Cũng trong 5 năm qua, Công an huyện đã lập 2 hồ sơ đưa người đi cơ sở giáo dục, 2 hồ sơ đi trường giáo dưỡng, 144 hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, gọi hồi, răn đe giáo dục trên 2.300 lượt đối tượng hình sự, ma túy, góp phần kiểm chế, làm giảm số người nghiện ma túy theo từng

năm. Ngoài ra, Công an huyện còn đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", duy trì hoạt động hiệu quả gần 200 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình lực lượng công an huyện đã phát hiện, triệt phá 59 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; phát hiện bắt giữ, xử lý 409 vụ, 561 đối tượng liên quan đến ma túy, khởi tố 195 vụ, 218 bị can, xử lý hành chính 214 vụ, 343 đối tượng. Qua đó, nhân dân tin tưởng, cung cấp 389 tin báo, tố giác tội phạm có giá trị, góp phần khám phá nhanh nhiều vụ việc. Ông Nguyễn Giang Nam, xã Lô Giang khẳng định: Lực lượng công an đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, giữ bình yên cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an nhân dân. Trong 5 năm, Công an huyện Đông Hưng đã mở 16 đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai thực hiện hiệu quả các phương án chống



Công an huyện Đông Hưng thu giữ tang vật các vụ án.

ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ, tết; tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông; phối hợp với các xã, thị trấn giải tỏa những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa

hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Với những thành tích đạt được, Công an huyện Đông Hưng được công nhận "Đơn vị quyết thắng" 5 năm liền (2015 - 2019), "Đơn vị gương mẫu

chấp hành điều lệnh Công an nhân dân", 103 lượt tập thể, 296 lượt cá nhân được khen thưởng, trong đó có 12 bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh.

**THU HIỀN**